



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อจ.มหา'ลัยแฉงค.ต่ำกว่าแม่พิมพ์

- หนี้สอบครูเหตุรายได้สูงกว่า 2.7 พัน
- จัด 'แท่งเงินเดือน' เฉพาะอาจารย์

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มตัวแทนข้าราชการอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ร่วมสนับสนุนการเรียกร้องขอให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้เท่ากับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยนายสุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. ในฐานะตัวแทน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งไป 8% เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 รวมทั้งปรับอีก 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนถึง 13% ซึ่งการปรับขึ้นพิเศษดังกล่าว ไม่รวมบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนน้อยกว่าครู สังกัด สพฐ. อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งความเหลื่อมล้ำ ทำให้อาจารย์ขาดขวัญกำลังใจ

นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ครม.ยังมีมติเห็นชอบร่าง ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขึ้นเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 ได้รับการเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้โดยให้ปรับเงินเดือนต่ออีกหนึ่งขั้น จึงทำให้ข้าราชการครูไม่ประสบปัญหาเงินเดือนตัน แต่มติดังกล่าว ไม่ได้รวมข้าราชการอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ให้ความเป็นธรรม โดยจัดทำแท่งเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกเทศ ไม่ต้องอิงกับแท่งเงินเดือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรืออย่าง

น้อยขอให้ปรับเงินเดือนอาจารย์ให้ได้รับไม่น้อยกว่าครูระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจ

"เรื่องนี้ถือว่าส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างมาก ประกอบกับข้าราชการในมหาวิทยาลัยถือเป็นคนกลุ่มน้อย เพราะนโยบายการลดอัตราค่าจ้างคนภาครัฐ ทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยช่วงหลังจะบรรจุในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด ดังนั้นกลุ่มอาจารย์ที่เป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัยจึงถูกละเลย และยังพบว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายคนพยายามไปสอบบรรจุเป็นครูประถมศึกษา เพราะเงินเดือนดีกว่า ต่างจากอดีตที่ครู สพฐ. จะพยายามมาสอบเป็นอาจารย์ ขณะที่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ละเลย ทั้งที่เคยออกมายอมรับว่าความเหลื่อมล้ำดังกล่าวเป็นเรื่องจริง" ตัวแทนกลุ่มข้าราชการอาจารย์กล่าว และว่า สำหรับความแตกต่างระหว่างเงินเดือนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และครูสังกัด สพฐ.โดยประมาณอยู่ที่ 2,700 บาท

